



บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
10 สิงหาคม 2014

บทอ่าน 1 พกษ 19: 9ก, 11-13ก ; รม 9: 1-5 ; มธ 14: 22-33
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 448, 1329, 1335
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 453

จุดเน้น การรู้จักและการสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยอาศัยพระเยซูเจ้า เราไม่มีสิ่งใดจะต้องกลัว

ช่วงหนึ่งเคยมีสื่อแบรนด์หนึ่งที่บรรดาเยาวชน (ในสหรัฐอเมริกา) ชอบใส คือ **NO FEAR** (ไม่กลัว) ชื่อนี้บ่งบอกทัศนคติว่า คนเราทำอะไรก็ได้โดยปราศจากความกลัว ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยอันตรายและความรุนแรงจนน่ากลัว แต่ในโลกแห่งความเชื่อ ศรัทธา และเอกภาพ ที่มีศูนย์กลางที่พระเยซูคริสตเจ้า NO FEAR สามารถและต้องเป็น**คติพจน์**เพื่อการดำเนินชีวิต

หนึ่งในหลายอารมณ์ของเรามนุษย์ที่ไม่น่าพอใจมากที่สุด ก็คือ **กลัว** เรากลัวการสูญเสีย กลัวความทุกข์ กลัวไม่มีใครช่วยเหลือ และที่ร้ายที่สุด คือ กลัวไม่มีใครรู้ เราอาจเห็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตบรรดาศิษย์ ดังที่เรื่องราวในพระวรสารวันนี้ บางคนกลัวกลางคืนที่มีมิติยิ่งกว่าการอยู่ในเรือลำเล็กเผชิญพายุ และเห็นใครคนหนึ่งกำลังเดินมุ่งตรงมาหาคุณ ต้องตกใจกลัวมากๆ แน่ๆ เลย

นักบุญเปโตรลงจากเรือและพยายามสิ่งที่เป็นไปได้ ทราบใดที่เพิ่งไปที่พระเยซูเจ้า ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว แต่เมื่อเปโตรวิ่งแวกด้วยลมและคลื่น เขาก็กลัวและเริ่มจมลง ตอนนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขา และช่วยตั้งเปโตรให้ปลอดภัย กิจกรรมนี้มิใช่แค่ช่วยเสริมพลังความสัมพันธ์ต่อพระคริสตเจ้าเท่านั้น แต่ความเชื่อในพระคริสตเจ้าก็ด้วย

เราจำเป็นต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเรื่องความกลัวในชีวิต คนอื่นก็กลัวเหมือนกัน เมื่อพบกับการสูญเสีย ความทุกข์ และการขาดความช่วยเหลือ แต่มีความกลัวชนิดอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น อายุมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บ ความกดดัน ความสงสัย การเลี้ยงดูลูกๆ ให้ปลอดภัย กลัวอนาคต และความตาย ซึ่งเป็นความกลัวใหญ่สุดประการหนึ่งเรามีความกลัวมากมายในสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้

ความกลัวต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องอะไร เราสามารถขจัดออกไปได้ เมื่อเรารู้จักพระเจ้า เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา เมื่อเรารู้จักพระองค์ รู้ว่าพระองค์ทำอะไร และทรงมีแผนการอะไรสำหรับเรา สำหรับเราคริสตชนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นช่างน่าพิศวงโดยอาศัยพระเยซูเจ้า โดยอาศัยพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงของพระองค์แก่เรา ทำให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์ โดยอาศัยพระเยซูเจ้าเรารู้จักพระเจ้า และตระหนักว่าพระองค์อยู่เคียงข้างและมีอำนาจคอยช่วยเรา ส่วนผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า พยายามแสวงหาพระองค์ในเครื่องหมายยิ่งใหญ่ต่างๆ เช่น ลม ไฟ และแผ่นดินไหว แต่พระองค์มิได้อยู่ที่นั่น โดยอาศัยพระเยซูเจ้า เรามารู้จักพระเจ้า เหมือน**ประกาศกเอลีอาห์** รู้จักพระเจ้าในเสียงกระซิบเบาๆ ในความมดงามของชีวิต และในสิ่งธรรมดาๆ ในชีวิต พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าทรงรักเรา ทรงเผยให้เรารู้จักอาณาจักรสวรรค์ และรู้จักวิถีดำเนินชีวิต และแบกกางเขนของเรา

ถ้าเรารู้จักพระเจ้าและเจ้าพระองค์ได้ เหมือน**นักบุญเปโตร** เราจะสามารถดำเนินชีวิตในความเชื่อ ผ่านอุปสรรคคลื่นลมในชีวิต ในท่ามกลางความลำบากต่างๆ เราจะสามารถมีสันติสุข เพราะว่าเราไม่ดำเนินชีวิตในความกลัว เราไม่กลัวความทุกข์ยาก ไม่กลัวการสูญเสีย หรือ การไม่มีใครช่วยเหลือ เราไม่กลัวอนาคต เราไม่กลัวแม้ความตาย ไม่ใช่เพราะอำนาจของตนเอง แต่เพราะเมื่อเรารู้จักพระเจ้า เรารู้อนาคต เรารู้คุณค่าของเรา และเรารู้ว่าอะไรรอเราอยู่

อาจเป็นวลี **NO FEAR** (ไม่กลัว) ควรเป็นตราของเสื้อผ้าคริสตชนทุกคน มันเป็นคติพจน์ที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตแบบคริสตชน ดาของเราเพิ่งมองที่พระคริสตเจ้า เราต้อง**ไม่กลัว**ว่าอะไรจะเกิดในชีวิต หากมีความกลัวแทรกเข้ามา เรวางใจว่าพระเยซูเจ้าทรงกางแขนโอบเราไว้ และทรงบอกเราว่า**อย่ากลัว** เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ

พระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์ แปล
จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(กรกฎาคม – กันยายน 2014), หน้า 336 - 338.